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                           วันนี้ (16 มีนาคม 2558) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมหอวัฒนธรรม นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมการประชุมปรึกษาสาธารณะของงานบริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม ของการก่อสร้างทางรถไฟสายจัตุรัส-ชัยภูมิ-เลย-หนองบัว หรือสายลำนารายณ์-เพชรบูรณ์-เลย-หนองบัว ขยายเส้นทางสายใหม่เชื่อมโยงประตูเศรษฐกิจของชาวอีสาน โดยพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งรถไฟทางคู่เพื่อเชื่อมชานเมืองและหัวเมืองหลักในภูมิภาคที่ยังไม่มีเส้นทางรถไฟ ภายหลังการประชุมในครั้งนี้ จะได้นำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรายละเอียดมาใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อคัดเลือกเส้นทางที่เหมาะสมที่สุด และจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของการประชาชนระดับจังหวัด(การประชุมครั้งใหญ่)ต่อไปในช่วงเดือนเมษายน 2558  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  ข่าว/ภาพ : ณัฐธยาน์ ทัดช่อม่วง          
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